

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6247

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 40.54

Ad Value: 34,459

PRValue (x3): 103,377

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: GGC ลั่นผลงานครึ่งหลังปีนี้พุ่ง ลุยสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ก.ย.นี้

GGC ลั่นผลงานครึ่งหลังปีนี้พุ่ง

• ลุยสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ก.ย.นี้

“GGC” เผยผลงานครึ่งปีนี้ดีขึ้น หลังยอดขาย-ราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ตอกเสาเข็มสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟส 1 มูลค่า 7,500 ล้านบาท ภายในก.ย.-ต.ค.นี้ คาดเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 1/64

นายวิฑูรย์ ชีววัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ คาดว่าจะดีขึ้นจากช่วงแรกของปีนี้ เนื่องจากทิศทางราคาขายปรับขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เนื่องจากกระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 และบี20 รวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ราคาสูงขึ้น ประกอบกับยอดขายปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีแผนหยุดซ่อมบำรุงเหมือนไตรมาส 2/2562

ขณะที่ ความคืบหน้าโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (Nakhonsawan Biocomplex : NBC) ซึ่งเป็นโครงการตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy) ของภาครัฐ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพและนโยบายลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) ซึ่ง GGC ร่วมกับกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ดำเนินโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟส 1 มูลค่า 7,500 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม

ก่อสร้างภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 ซึ่ง จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564

สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ นับได้ว่าเป็นโครงการไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการลงทุนในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟส 1 ประกอบด้วย โรงหีบอ้อย กำลังการผลิต 2.4 หมื่นตันต่อวัน โรงงานเอทานอล กำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน โรงไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิต 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 475 ตันต่อชั่วโมง

ส่วนการขยายโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟส 2 เตรียมต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) ชนิด PLA อยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีและผู้ร่วมทุน ซึ่งจะมีข้อสรุปแผนลงทุน รวมทั้งมูลค่าลงทุนภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เฟส 2 เบื้องต้นจะลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1/2566

นายวิฑูรย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลบี100 อยู่ที่ 5 แสนลิตร

การส่งออกไบโอดีเซลบี100 จำนวน 6,800 ตัน ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อไปยังยุโรปและจีน คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะไม่มีการส่งออกเพิ่มเติม เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขาย CPO ในประเทศสูงกว่าตลาดต่างประเทศ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาขาย CPO ในประเทศอยู่ที่ 21-22 บาทต่อกิโลกรัม

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า โรงงานเมทิลเอสเตอรีย์ 2 ที่เริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มเมทิลเอสเตอรีย์อีก 1 แสนตันต่อปี หรือ 33% รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 4 แสนตันต่อปี นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้อีกมีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งภาวะตลาดไบโอดีเซลมีแนวโน้มดีขึ้นจากมาตรการภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้น้ำมันบี10 และบี20 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปสงค์ไบโอดีเซลและเมทิลเอสเตอรีย์เพิ่มขึ้น

ดังนั้น มีมุมมองเชิงบวกต่อการเพิ่มกำลังการผลิตในธุรกิจเมทิลเอสเตอรีย์ แต่การเติบโตของรายได้ยังมีโอกาสผันผวนตามทิศทางของราคาผลิตภัณฑ์และน้ำมันปาล์ม รวมถึงนโยบายการใช้ไบโอดีเซลของภาครัฐ นักลงทุนควรติดตามการฟื้นตัวของราคาผลิตภัณฑ์ จะมีผลต่อการปรับประมาณการผลประกอบการ ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 12.65 บาทต่อหุ้น ■